

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (Kỳ họp thứ Bảy) HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 57/HĐND-VP ngày 28/11/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị thông tin, trả lời ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (Kỳ họp thứ Bảy) HĐND huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện báo cáo kết quả như sau:

I. Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ý kiến: Đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tăng khả năng, năng lực tham mưu cho UBND huyện trong việc giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai vì trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện công dân khởi kiện chính quyền nhiều vụ việc liên quan đến đất đai. Trong đó, có những trường hợp lấn chiếm đất nhà nước. Đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc xét xử các vụ án về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện; Thông tin đến cử tri số vụ người dân thắng kiện; nhà nước thắng kiện. (Cử tri KDC 5 và số 10)

Trả lời:

- Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian vừa qua UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu UBND huyện giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai đảm bảo các yếu tố pháp lý. Trong đó, thành lập tổ xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng; đồng thời, cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tập tài liệu, củng cố các chứng cứ pháp lý đảm bảo chặt chẽ để tham dự các phiên tòa theo sự ủy quyền của UBND huyện theo luật định.

- Tổng số vụ án hành chính mà UBND, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo bị kiện: 62 vụ (trong đó: 47 vụ đã có bản án các cấp, 15 vụ chưa có bản án). Trong đó: Số lượng Bản án của Tòa án nhân dân các cấp chấp nhận yêu cầu khởi kiện: 26 vụ; Số lượng Bản án bác yêu cầu khởi kiện: 21 vụ. Hiện nay, có 22 vụ án UBND huyện Côn Đảo đang thực hiện các thủ tục đề nghị kháng cáo, kháng nghị giám đốc thẩm tại tòa án nhân dân cấp trên. (*chi tiết theo biểu mẫu đính kèm*).

II. Lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng

1. Ý kiến: Tuyến đường dọc Công viên Nghĩa trang Hàng Keo đã được chỉnh trang nhưng vẫn còn tồn tại một số trụ điện hoặc trụ cáp viễn thông hư hỏng, mất mỹ quan, không phù hợp; trên một số tuyến đường, trụ điện mới đã được thay thế nhưng trụ điện cũ vẫn chưa được di dời. (Cử tri KDC số 1)

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì làm việc với Điện lực Côn Đảo, Viettel Côn Đảo và VNPT Côn Đảo để kiểm tra tình trạng cơ sở hạ tầng và có phương án sửa chữa, di dời trụ cáp viễn thông hư hỏng theo phản ánh của cử tri. Qua buổi làm việc, Trung tâm Viễn thông Côn Đảo đã thuê đối tác thực hiện di dời các trụ điện treo cáp Viễn thông dọc tuyến đường này, nhưng để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến gạch lát vỉa hè tại đoạn đường này, đơn vị thi công không thể làm nhanh mà cần có thời gian thực hiện. Do đó, Trung tâm Viễn thông Côn Đảo cam kết chỉ đạo đơn vị thi công xử lý trước tết dương lịch 2023, để đảm bảo mỹ quan đô thị tại đoạn đường này.

2. Ý kiến: Hiện nay, việc cúp điện liên tục làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh dịch vụ du lịch, công ty Điện lực gửi văn bản đề nghị các khách sạn, nhà nghỉ có máy phát điện hỗ trợ phát điện bằng máy phát điện tự trang bị vài tiếng trong ngày, việc này về lâu dài là không đảm bảo. Đề nghị ngành Điện báo cáo cử tri biết lý do vì sao. Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị ngành điện lực có giải pháp cúp điện hợp lý, tháo gỡ, tạo sự công bằng để đảm bảo quyền lợi cho người dân; đồng thời kiến nghị tỉnh và Trung ương xúc tiến dự án kéo lưới điện từ Sóc Trăng ra Côn Đảo để đảm bảo an ninh điện phát triển du lịch trong thời gian tới. (Cử tri KDC số 5)

Trả lời:

- Điện lực Côn Đảo thông tin như sau: từ ngày 01/11/2022 có 03 tổ máy phát điện bị sự cố ngừng hoạt động, tương đương giảm công suất phát 4 Megawatt. Việc cấp điện phục vụ cho các tổ chức chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng, các cơ quan, đơn vị và sinh hoạt của người dân vẫn đảm bảo ổn định và liên tục. Để duy trì các tổ máy còn lại hoạt động ổn định và có thời gian nghỉ để bảo trì, bảo dưỡng, vì vậy Điện lực Côn Đảo đã thực hiện tiết giảm công suất sử dụng đối với các Khách hàng là cơ sở sản xuất kinh doanh có công suất lớn và có máy phát dự phòng, việc tiết giảm cũng thực hiện luân phiên, thời lượng tiết giảm là 04 giờ đến 06 giờ mỗi ngày. Đồng thời, Điện lực Côn Đảo đã có Thông báo 381/TB-ĐLCĐ, ngày 03/11/2022 thông báo đến các khách hàng có máy phát dự phòng, về việc chủ động dự phòng nhiên liệu chạy máy phát điện khi có sự cố máy phát điện Nhà máy điện An Hội. Tuy nhiên, Điện lực Côn Đảo đã khôi phục và cấp điện lại hoàn toàn các khách hàng đã tiết giảm trong thời gian qua từ ngày 30/11/2022.

- Kế hoạch trong quý I và quý II năm 2023, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện sửa chữa trung tu, đại tu các tổ máy G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8 và G9, để bảo đảm nguồn phát, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, tránh xảy ra sự cố. Dự kiến quý I/2023, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa thêm 02 tổ máy G10, G11 với công suất 2 x 1.500kW vào vận hành và quý IV/2023 thêm 2 tổ máy với công suất 2x1500kW, bổ sung thêm cho nguồn điện cung cấp cho địa bàn huyện Côn Đảo.

3. Ý kiến: Việc thi công Công trình hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt làm cho các mặt đường trở nên gồ ghề, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp khắc phục, trả lại hiện trạng các con đường này. (Cử tri KDC số 5)

Trả lời:

Hạng mục hồ ga và tuyến ống thu gom thuộc dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo đã được đơn vị thi công hoàn thành, và tái lập tạm thời bằng bê tông xi măng, theo hồ sơ thiết kế phải tái lập lại bằng bê tông nhựa nóng để trả lại hiện trạng ban đầu tại các vị trí hồ ga. Tuy nhiên, do khối lượng bê tông nhựa tái lập ít, đồng thời đặc thù của huyện Côn Đảo chỉ có duy nhất một trạm bê tông nhựa nóng Bến Đầm, đội tham và vận hành trạm bê tông nhựa ở Đất liền; Trạm bê tông nhựa Bến Đầm chỉ hoạt động khi có khối lượng tham bê tông nhựa lớn và các công trình cùng tham cùng lúc để giảm chi phí vận hành trạm bê tông nhựa.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành thi công lại các kết cấu hồ ga theo đúng hồ sơ thiết kế để tiến hành tham bê tông nhựa nóng tái lập trả lại mặt bằng các vị trí hồ ga đang tái lập tạm thời bằng bê tông xi măng trong tháng 12/2022; trong quá trình tái lập, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo theo dõi sát sao đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát khi tái lập phải đảm bảo độ bằng phẳng, mỹ quan đô thị để trả lại mặt bằng tại các tuyến đường.

4. Ý kiến: Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét, bố trí quỹ đất để xây dựng Nhà văn hóa Khu dân cư số 7 và số 9 để Nhân dân trong khu dân cư có nơi sinh hoạt rộng thoáng, đảm bảo điều kiện vật chất và thuận tiện hơn. (Cử tri KDC số 7 và KDC số 9)

Trả lời:

Ghi nhận kiến nghị của cử tri KDC số 7 và KDC số 9, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khu đất quy hoạch phù hợp trên địa bàn khu dân cư số 7, số 9 và các thủ tục pháp lý có liên quan để làm cơ sở xin chủ trương để đầu tư xây dựng Nhà văn hóa KDC số 7 và KDC số 9 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chung của huyện, để bà con có nơi sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí tại cộng đồng dân cư.

III. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch

1. Ý kiến: Theo phản ánh của cử tri và khách du lịch, việc triển khai chương trình “Nói không với túi ni lông” tại Nghĩa trang Hàng Dương là chưa hợp lý. Đề nghị cần tuyên truyền các hộ buôn bán đồ lễ thay đổi nhận thức, hưởng ứng và sử dụng sản phẩm thay thế để hạn chế thải rác ra môi trường. (Cử tri KDC số 5)

Trả lời:

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo ngày càng xanh – sạch – đẹp và hướng tới nói không với rác thải nhựa trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã tích cực tuyên truyền và triển khai các thông báo, kế hoạch của địa phương về phân loại, tái chế, giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn; trong đó, có triển khai thực hiện “nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong khu vực

di tích. Qua đó, đã tuyên truyền cho Nhân dân và du khách khi tham quan, thăm viếng di tích bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên loa, lắp pano... đơn vị đã phối hợp với Huyện Đoàn Côn Đảo thường xuyên ra quân tuyên truyền trực tiếp tại di tích Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo (07 ngày). Bên cạnh đó, đơn vị đã bố trí nơi soạn lễ, chủ động hỗ trợ các sản phẩm thay thế như mâm nhựa, giỏ (sử dụng nhiều lần), hỗ trợ nước cúng, ly và xe đẩy tại các khu vực trọng điểm... Bên cạnh đó, bố trí nhân viên thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ du khách trong việc phân loại rác thải nhựa tại nơi soạn lễ. Sau một thời gian thực hiện, đơn vị đã ghi nhận đa số các ý kiến phản hồi là đồng thuận với chủ trương trên, nhận xét đây là cách làm thiết thực, khoa học nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng dịch vụ, sản phẩm thay thế thân thiện môi trường tại khu vực di tích.

2. Ý kiến: Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo cần điều chỉnh, thay đổi cách kiểm tra, ứng xử của nhân viên bảo vệ tại cổng Nghĩa trang Hàng Dương. Phải có giải pháp hợp lý và sản phẩm thay thế túi nilon phù hợp khi mang lễ vật vào viếng (bắt tháo bọc nilon của bó nhang, khi gặp mưa đốt không cháy). Đề nghị điều chỉnh thời gian khách du lịch vào viếng Nghĩa Trang Hàng Dương, thời gian dâng lễ Cô Sáu chỉ 05 phút như hiện nay là không phù hợp và quá ngắn dẫn đến tình trạng tranh giành đặt đồ lễ, gây gổ với lực lượng bảo vệ làm mất trật tự, gây phản cảm, mất hình ảnh văn hóa du lịch tâm linh của huyện. (Cử tri KDC số 6)

Trả lời:

- Ghi nhận phản ánh của cử tri về thái độ ứng xử của nhân viên trực bảo vệ tại cổng di tích Nghĩa trang Hàng Dương. Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi, thái độ ứng xử thiếu văn minh, lịch sự khi giao tiếp với Nhân dân và du khách thăm viếng.

- Việc áp dụng “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” khi dâng lễ viếng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã thường xuyên nhắc nhở nhân viên trực bảo vệ linh động trong việc hỗ trợ du khách thăm viếng khi thời tiết có mưa, để đảm bảo sức khỏe và lễ cúng của du khách. Tuy nhiên, khi thời tiết có mưa to, gió lớn thì đơn vị sẽ tạm ngưng hoạt động thăm viếng để đảm bảo an toàn cho du khách.

- Về thời gian dâng hương tại các điểm trong di tích Nghĩa trang Hàng Dương, do nhu cầu thăm viếng của du khách rất đông, thường tập trung vào khung giờ ban đêm, nên Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo luôn linh động, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi du khách đến thăm viếng đều được dâng hương và có không gian để dâng lễ trang trọng và không gây ảnh hưởng đến hoạt động thăm viếng giữa các đoàn khách với nhau. Trong đó, đơn vị không cứng nhắc về thời gian dâng cúng 05 phút/điểm như phản ánh của cử tri. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ thường xuyên kiểm tra, chủ động, linh hoạt trong hoạt động thăm viếng, tham quan, trong đó chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi

trường và an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của huyện Côn Đảo.

3. Ý kiến: Hiện nay, nông dân Côn Đảo rất cần có kỹ sư nông nghiệp đủ chuyên môn về trồng trọt chăn nuôi để cùng đồng hành, hướng dẫn bà con trồng rau màu, trồng hoa, chăn nuôi hiệu quả, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế... vì nhu cầu về rau quả, hoa tươi trên địa bàn huyện rất lớn; việc vận chuyển hàng nông nghiệp từ đất liền Đảo có chi phí tăng cao. Đất canh tác tại Côn Đảo còn nhiều, nhưng do bà con không có kinh nghiệm, kỹ thuật ... nên không hiệu quả, dẫn đến thất thu. (Cử tri KDC số 2)

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Côn Đảo có 01 kỹ sư nông nghiệp – chuyên ngành trồng trọt đang công tác tại Trạm Thú y và BVTV huyện. Trong giai đoạn 2014 – 2019, Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đào tạo 05 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cụ thể: Trồng hoa huệ, lay ơn, cúc và vạn thọ; Nuôi và Phòng trị bệnh cho gà; Chế biến hải sản khô; Trồng và nhân giống nấm; Trồng và nhân giống hoa cúc, cúc đồng tiền ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai Kế hoạch số 21/KHTTKN ngày 09/6/2022 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh BR-VT về việc tổ chức thực hiện chương trình Khuyến nông năm 2022 thuộc Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025; theo đó Phòng Kinh tế đã phối hợp với Hội Nông dân huyện triển khai đến các chi hội nông dân để bà con đăng ký nhu cầu được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp nhưng chưa nhận được nhu cầu đào tạo cụ thể nào từ nông dân trên địa bàn huyện. Hơn nữa, hiện nay diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng có xu hướng thu hẹp do nhiều dự án thu hồi đất và nhiều nông dân đã chuyển dần sang hướng kinh doanh, dịch vụ kết hợp du lịch hơn canh tác nông nghiệp thuần túy.

Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức làm việc, trao đổi trực tiếp với cử tri để xác định rõ nhu cầu của bà con cử tri để có kế hoạch hướng dẫn trong thời gian tới.

4. Ý kiến: Mấy tháng nay khách du lịch đến Côn Đảo giảm mạnh, có phải do giá vé máy bay, vé tàu và chi phí ăn uống cao làm ảnh hưởng đến tâm lý du khách; khiến người dân thất nghiệp rất nhiều; toàn dân bị ảnh hưởng thu nhập. Tôi đề nghị HĐND huyện quan tâm vào cuộc xem xét lý do để có biện pháp giúp ngành du lịch và người dân Côn Đảo có cuộc sống ổn định hơn. (Cử tri KDC số 2)

Trả lời:

Số lượng khách du lịch đến Côn Đảo bắt đầu phục hồi ngay từ những tháng đầu năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trong cả nước, do Côn Đảo giữ vững vùng “xanh”, huyện mở cửa từng phần theo cấp độ dịch để đón khách; các tháng đầu năm cao điểm của mùa du lịch, huyện tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội mang tầm quốc gia; sau 2 năm dịch bệnh, bị hạn chế đi lại nên nhu cầu du lịch của

du khách trong cả nước tăng lên đáng kể, tại một số thời điểm các tháng đầu năm, du khách có nhu cầu mua vé máy bay, vé tàu đến Côn Đảo nhưng không mua được vé, mặc dù giá vé cao hơn nhiều so với trước đây.

Theo số liệu thống kê, tổng lượng khách đến tham quan Côn Đảo năm 2022, ước đạt 523.515 lượt khách, đạt 132,95% so với cùng kỳ năm 2019 và 161,94% so với cùng kỳ năm 2020 (cao nhất từ trước đến nay). Từ tháng 10/2022 đến nay, lượng khách đến Côn Đảo giảm khoảng 37,03% so với tháng 8 và tháng 9, do thời gian này thấp điểm của mùa du lịch Côn Đảo, kết thúc dịp nghỉ hè học sinh, sinh viên bắt đầu tập trung cho năm học mới, nhu cầu đi du lịch giảm theo. Mặt khác, thời tiết các tháng cuối năm diễn biến xấu hơn do mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, biển động..., khách du lịch ngại đi tàu, công suất tàu đạt thấp, một số hãng tàu cắt giảm chuyến hoặc ngừng hoạt động vì lượng khách du lịch giảm.

Các cơ sở du lịch nhỏ rất ít khách, hoặc không có khách dẫn đến mất việc làm, giảm thu nhập... do số lượng cơ sở lưu trú phát triển nhanh. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện có thêm nhiều cơ sở lưu trú mới được xây dựng đẹp, khang trang, chất lượng, có nhiều dịch vụ đi kèm, giá cả phù hợp với nhu cầu của đa số khách du lịch. Các cơ sở du lịch này làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên các trang điện tử, các sàn thương mại, nên thu hút được số đông lượng khách đến lưu trú. Một số cơ sở nhỏ, chậm nâng cấp chất lượng dịch vụ nên khách ít lựa chọn vì vậy vắng khách.

Hiện nay, **trong Khu du lịch quốc gia có 142 cơ sở lưu trú, với 2.689 phòng lưu trú, sức chứa 6.976 người/ngày.** Trong khi đó, hiện tại trung bình mỗi ngày khách du lịch đến Côn Đảo khoảng **1.202 người**, thời gian lưu trú của khách ngắn, trung bình từ 1 - 2 ngày, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến dôi dư công suất phòng hiện có, nhiều cơ sở nhất là các cơ sở nhỏ trong tình trạng không có khách.

Các tháng cuối năm vắng khách du lịch nên các hãng hàng không đồng hành cùng với các địa phương, đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch, giảm giá vé, mở ra nhiều mức giá vé linh hoạt, ưu đãi, rất thấp, nhưng lượng khách đến Côn Đảo vẫn đạt thấp, chỉ đạt sấp xỉ 1/3 số lượng khách các tháng cao điểm, nên nhiều hàng quán dịch vụ trên địa bàn huyện vắng khách hơn trước đây. Các dịch vụ lưu trú, lữ hành, xe, ca nô chở khách, ăn uống cũng giảm giá theo từ 10 - 15%, một số ít đơn vị lữ hành giảm giá đến 20% để thu hút khách nhưng khách đến vẫn hạn chế, có thể sau dịch, tình hình kinh tế trên phạm vi toàn cầu và trong nước khó khăn, giá dầu tăng, trượt giá, thất nghiệp, thiếu việc làm... nên người dân thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi du lịch. Đây là tình hình chung của các đô thị du lịch lớn trong cả nước, không chỉ riêng Khu du lịch quốc gia Côn Đảo.

5. Ý kiến: Đề nghị UBND huyện cung cấp thêm thông tin về chiến lược, định hướng về sản phẩm du lịch, loại hình giải trí trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển ngành du lịch của địa phương. (Cử tri KDC số 5)

Trả lời:

Theo định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 về Phê duyệt tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, theo đó, tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở các giá trị đặc trưng của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Côn Đảo; phát triển các sản phẩm du lịch chính như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển; thăm quan đảo; trải nghiệm di sản thiên nhiên và tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa - tâm linh.

Thực hiện chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND huyện tập trung chỉ đạo phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao; ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa – lịch sử - tâm linh, tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng và biển Côn Đảo. Huyện đang tích cực chỉ đạo đẩy mạnh nâng tầm tổ chức các lễ hội hàng năm thu hút khách du lịch, đặc biệt năm 2023, huyện sẽ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội Côn Đảo trong tháng 4, 5/2023; tập trung phát triển các loại hình thể thao biển gắn với du lịch; tổ chức giải Đua bè truyền thống mở rộng mời các địa phương trong tỉnh và địa phương bạn tham gia; tập trung phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến các loại hình, sản phẩm du lịch; các tour du lịch liên kết vùng, kết nối Khu du lịch Côn Đảo với các đô thị du lịch lớn trong cả nước, tăng cường thu hút khách du lịch. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với nhiều hình thức như: khuyến khích tự đào tạo tại các cơ sở dịch vụ du lịch; phối hợp với các Sở ngành triển khai các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường các giải pháp khai thác, quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, nhằm thu hút khách du lịch tham gia; chú trọng các loại hình du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo, nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu du lịch. Phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nghiên cứu, đề xuất lại với tỉnh chủ trương cho đầu tư các bến cập tàu tại các đảo nhỏ với quy mô phù hợp, thân thiện môi trường, nhằm thu hút du khách, phát triển mạnh du lịch sinh thái biển, đảo chất lượng cao theo chủ trương định hướng Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 870/QĐ-TTg.

6. Ý kiến: Côn Đảo ngày càng phát triển về du lịch. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện tình trạng tiêu cực trong vấn đề tâm linh như: Tư vấn cho khách mua nhiều vàng mã, hoa trái gây lãng phí, ảnh hưởng vệ sinh môi trường; Tình trạng lên đồng,... Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp quản lý, chấn chỉnh hoạt động này. (Cử tri KDC số 10)

Trả lời:

- Về nội dung “Tư vấn cho khách mua nhiều vàng mã, hoa trái gây lãng phí, ảnh hưởng vệ sinh môi trường”: Trong những năm gần đây lượng khách du lịch tâm linh đến thăm viếng di tích trên địa bàn huyện Côn Đảo ngày càng tăng; theo đó dịch vụ đồ lễ cúng viếng phát triển để đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhằm chấn chỉnh hoạt động cúng viếng tại các diễm di tích, tâm linh trên địa bàn huyện, trong thời gian qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã ban hành các văn bản quy

định về thời gian cúng viếng, hạn chế lễ viếng, vàng mã ... nhằm tránh lãng phí, thể hiện văn minh trong hoạt động cúng viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương và các điểm di tích trên địa bàn huyện.

- Về nội dung phản ánh “tình trạng cúng viếng lên đồng”: Trong thời gian qua, UBND huyện đã triển khai nhiều văn bản đến các cơ quan đơn vị, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, khu dân cư ... để tuyên truyền đến người dân và du khách thực hiện văn minh nơi công cộng, không thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện chưa nhận được phản ánh của người dân và du khách về tình trạng “lên đồng” như phản ánh của cử tri. Mặt khác, tại các điểm di tích thuộc huyện quản lý như: An Sơn Miếu, miếu Cậu, miếu Thổ địa, miếu Bà (Cỏ Ống), miếu Ngũ Hành, UBND huyện đã thành lập Tổ Quản lý di tích, phân công trực hàng ngày để thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, hướng dẫn việc cúng viếng; theo thông tin từ Tổ quản lý, tại các điểm di tích trên địa bàn huyện không có hiện tượng “lên đồng” như phản ánh của cử tri.

Việc xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, du khách ... có biểu hiện vi phạm các nội dung theo phản ánh của cử tri nêu trên rất khó khăn, do cần phải được phát hiện kịp thời, địa chỉ cụ thể, hình ảnh ghi nhận ... các cơ quan chức năng mới có cơ sở xử lý. Vì vậy, UBND huyện mong muốn trong thời gian tới, cử tri huyện nhà tiếp tục quan tâm nắm thông tin, nếu phát hiện các trường hợp có hành vi nêu trên cần phản ánh kịp thời, cụ thể về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để chỉ đạo giải quyết.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động thăm viếng các điểm di tích, tâm linh trên địa bàn; có các giải pháp định hướng phát triển du lịch tâm linh gắn với tri ân những vị anh hùng dân tộc, người có công với đất nước; du lịch tâm linh hướng tới tái tạo nguồn năng lượng tích cực, mang đến cảm giác bình yên khi đến Côn Đảo; đồng thời, tăng cường giải pháp phát triển đồng bộ các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thu hút phân khúc khách du lịch tâm linh kéo dài lưu trú nghỉ dưỡng, tăng chi tiêu du lịch,...góp phần tạo việc làm, thu nhập, phát triển du lịch bền vững cho Côn Đảo.

7. Ý kiến: Thời gian qua, có một số đối tượng học sinh, thanh niên tụ tập thành nhóm, có những hành động dụ dỗ, lôi kéo, tác động các em học sinh bỏ học, xăm mình, đi chơi khuya, làm các em học sinh có những suy nghĩ, tư tưởng lệch lạc. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, theo dõi, có những biện pháp răn đe, giáo dục kịp thời. (Cử tri KDC số 5)

Trả lời:

Qua phản ánh của cử tri khu dân cư số 5, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra và làm việc cụ thể với cử tri; qua làm việc, cử tri KDC số 5 cho biết là khi lưu thông tại khu vực đường dọc bờ biển đối diện Khách sạn The Secret bắt gặp 04 thanh niên đi trên 02 xe máy chạy với tốc độ cao, net bô, trên người có hình xăm khiến cử tri sợ hãi chứ không phải là các đối tượng thanh niên tụ tập có

hành động dụ dỗ, lôi kéo, tác động các em học sinh bỏ học, xăm mình, đi chơi khuya như phản ánh. Hiện nay, Công an huyện đang phát động thực hiện **Điện** của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, đẩy mạnh nắm chắc tình hình địa bàn, để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện./.

(Đính kèm tài liệu liên quan)

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- 06 Tổ Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin;
- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, Công an huyện;
- Lưu: VT, TH. Đại

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**